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Endilega að leggja niður Mannanafnanefnd, þótt fyrr hefði verið, og ég hefi lagt það áður fyrr til, 
þegar umsögn um hana hefur verið send til mín. 
kv. Pétur, safnaðarprestur í Óháða söfnuðinum.


